

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๓๒.๐๐๓.๕/๕๓๖๒๓



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๑๓

ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การดำเนินงานและการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๑๑/๓๕๓๒๕

ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐

จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้มีมติให้กำหนดวันควบคุมเข้ม ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้ชื่อการรณรงค์ "ขับรลมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ รวมถึงการดำเนินการและแผนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ถือเป็นภารกิจสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ประชาชนส่วนใหญ่ ใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าในช่วงปกติ

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับนโยบายทุกระดับและบรรลุผลตามเป้าหมาย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทุกแห่ง ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ดังต่อไปนี้

๑. ให้ดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒. ให้อำเภอที่อยู่ใน ๑๐๐ อำเภอเสี่ยงของกระทรวงฯ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันทราย อำเภอฝาง อำเภอแมริม และอำเภอพร้าว มีการดำเนินการเข้มข้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

๓. รวบรวมและส่งข้อมูลผู้บาดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ตามแบบรายงาน ช่วงเวลา และช่องทางที่กำหนด และประสานความร่วมมือในการรายงานผลการปฏิบัติงานให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

๔. การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่าย กระทรวงสาธารณสุขให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ที่เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ร้องขอหรือส่งตัวมา

๕. กำหนดค่าตอบแทน...

๕. กำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้สามารถรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นไม่เกิน ๒ เท่าของ อัตราที่กำหนด และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารหน่วยงาน

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือสั่งการและสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.chiangmaihealth.go.th](http://www.chiangmaihealth.go.th) หัวข้อหน่วยงานภายใน/กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ/การดำเนินงานช่วง เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีรณัฐ จ้านงประสาทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่